

Số: 338/KH-PGDĐT

Châu Thành, ngày 25 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Thực hiện theo Kế hoạch số 705/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục quán triệt sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Phong trào thi đua phải được phát động sôi nổi, rộng khắp đến tận cơ sở giáo dục và người lao động; nội dung phải thiết thực, bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế; phấn đấu, quyết tâm cao thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”.... Khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, kịp thời cổ vũ, động viên, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và cũng là năm thứ 4 thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục quán triệt phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và phương châm của Huyện ủy “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các khối thi đua, các đơn vị tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Khóa XI, Thông tri số 05-TT/TU ngày 27/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về Phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế

hoạch số 4565/KH-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI và chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để phấn đấu thực hiện cao nhất các nhiệm vụ năm 2024.

2. Căn cứ mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2024 theo Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, Nghị quyết của Đảng ủy địa phương tổ chức phát động triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các phong trào thi đua do tỉnh phát động, đặc biệt là phong trào thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025...

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác tinh giản biên chế gắn với sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

4. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với hội nhập quốc tế nhằm phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

6. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW phải có chuyển biến sâu rộng cả về nhận thức và hành động; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị giáo dục; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre; hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện.

7. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng (Luật số: 06/2022/QH15) và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trưởng các khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm, có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ (phải đạt 80% trở lên đối với hình thức khen thưởng cấp huyện, 70% đối với cấp tỉnh; đạt 45% trở lên đối với hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). Quan tâm hơn nữa công tác khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới tuyên truyền và nhân rộng theo Kế hoạch số 4816/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021 - 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai các văn bản liên quan, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức tốt các phong trào thi đua.

Cụm trưởng các Cụm thi đua của ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình cụ thể hóa để thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này và thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.

*** Nơi nhận:**

- Phòng Nội vụ (báo cáo);
- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Ngọc Hân

